



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอเป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๔๒/๒๕๖๐

ด้วย นางกนกกรักษ์ แสงโพธิ์ หรือเสียงประเสริฐ ผู้ร้อง อายุ ๔๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕/๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายมานพ แสงโพธิ์ และนางวิไลลักษณ์ แสงโพธิ์ ผู้ร้องมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมดรวมผู้ร้องด้วย ๒ คน คือ ผู้ร้อง และนายศิวัช แสงโพธิ์ นางวิไลลักษณ์ได้ล้มป่วยเนื่องจากเลือดออกในสมองและเป็นอัมพาต ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่สามารถพูดและไม่สามารถกระทำการใดๆ ได้ด้วยตนเอง มีลักษณะเป็นคนพิการและไร้ความสามารถ ปัจจุบันนางวิไลลักษณ์อยู่ในความดูแล รักษา และอุปการะของผู้ร้องและครอบครัว ซึ่งการดูแลรักษาและอุปการะเลี้ยงดูดังกล่าวผู้ร้องและครอบครัวได้ร่วมกับออกค่าใช้จ่ายตลอดมา เนื่องจากการดูแลรักษา อุปการะเลี้ยงดูนางวิไลลักษณ์ ต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ประกอบกับนางวิไลลักษณ์ป่วยเป็นอัมพาต และไม่สามารถกระทำการงานใดได้ด้วยตนเอง อีกทั้งตกเป็นคนพิการแล้ว ผู้ร้องและครอบครัวมีความจำเป็นต้องขายทรัพย์สินอันเป็นที่ดินของครอบครัวเพื่อนำเอาเงินจากการขายทรัพย์สินที่ดินดังกล่าวมาใช้ในการดูแลรักษานางวิไลลักษณ์ แต่เมื่อผู้ร้องได้เดินทางไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ดินของสำนักงานที่ดินในท้องที่ที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือโฉนดที่ดินเพื่อจะได้นำที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของครอบครัวซึ่งมีชื่อของนางวิไลลักษณ์ถือกรรมสิทธิ์อยู่นั้นออกขายกับบุคคลภายนอกต่อไป ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินแจ้งว่าต้องมาร้องขอต่อศาลให้เป็นผู้อนุบาลเสียก่อนจึงจะมาดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินได้ ในการยื่นคำร้องทนายทุกคนของผู้ถูกร้องได้ให้ความยินยอมในการที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้นางวิไลลักษณ์เป็นคนไร้ความสามารถ โดยมีผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล ผู้ร้องบรรลุนิติภาวะแล้วไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลโปรดมีคำสั่งให้นางวิไลลักษณ์ แสงโพธิ์ เป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลนางวิไลลักษณ์ แสงโพธิ์ กับทั้งให้มีสิทธิในการดำเนินการขายทรัพย์สินของนางวิไลลักษณ์ดังกล่าว เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินอันเป็นที่ดินของนางวิไลลักษณ์นำมาดูแลรักษาและอนุบาลนางวิไลลักษณ์ต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

(นายวรานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี